

## หมาเหตุดสยาม

ขุนอิน ■

# สัมมนาใหญ่ถวายความรู้ พระสังฆาธิการ



วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

สาเหตุหนึ่งของปัญหาการทลายโบรณสถานภายในวัดวาอาราม คือ พระสงฆ์ไม่รู้จักกฎหมาย

โดยเฉพาะมาตรา 10 พ.ร.บ.โบรณสถาน โบรณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ระบุไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทำลาย เคลื่อนย้ายโบรณสถาน หรือส่วนต่างๆ ของโบรณสถาน หรือชุดคันลึงใดๆ หรือปลุกสร้างอาคารภายในบริเวณโบรณสถาน เว้นแต่จะกระทำตามคำสั่งของอธิบดี หรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี”

เมื่อพระสงฆ์โดยเฉพาะ



อนันต์ ชูโชติ

เจ้าอาวาส มีอำนาจเต็มมือในการดูแลบริหารจัดการวัด แต่ดันไม่รู้กฎหมาย โบรณสถานภายในวัดจึงถูกทำลายซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่จบสิ้น ในโอกาสนี้ อนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร จึงมีแนวคิดที่จะจัดสัมมนาถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัด เพื่อแก้ปัญหาความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบรณสถาน และสร้างความร่วมมือในการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ งานนี้จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 ธ.ค.นี้ เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ไฮไลต์ที่น่าสนใจอยู่ตรงการเสวนาหัวข้อ “บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลพุทธสถาน” โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ พระราชโมลี (มีชัย วีระปญโญ ป.ธ.9) รองเจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร กฤษฎิ์พงษ์ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ชยพล พงษ์สีดา รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

และเสวนาหัวข้อ “แนวทางการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบรณสถานระหว่างวัดกับกรมศิลปากร” โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ดร.สุวิทย์ รัศมิภูติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร สด แดงเอียด อดีตอธิบดีกรมการศาสนา และมาลีภรณ์ คุ่มเกษม นิตกรชำนาญการพิเศษ กรมศิลปากร

อนันต์ เผยว่า การสัมมนาถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพระพุทธศาสนา และได้รับเมตตาจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พรม) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ขณะนี้มีพระสงฆ์ตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาแล้วกว่า 300 รูป รวมทั้งฆราวาสผู้สนับสนุนวัดอีก 100 คน

จุดมุ่งหมายของการจัดสัมมนาครั้งนี้ คาดว่าจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎหมายและระเบียบต่างๆ ตลอดจนนโยบายและการดำเนินการในเรื่องของการดูแลรักษาโบรณสถาน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืนสืบไปด้วย

วีระ วิจารณ์พนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพระสงฆ์และฆราวาส ซึ่งเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินต่างๆ ภายในวัด ทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดในแวดวงสงฆ์